

Số: 813 /BHXH-TO

Thanh Oai, ngày 7 tháng 12 năm 2023

V/v đăng ký tham gia Chương trình tặng sổ  
BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh  
khó khăn năm 2023

Kính gửi: - Lãnh đạo Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Thanh Oai

Những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội quan tâm bằng nhiều hoạt động đa dạng phong phú, có ý nghĩa thiết thực. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; hướng tới mục tiêu “BHXH, BHYT toàn dân”, BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều đợt tặng Sổ BHXH, Thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước, với nguồn kinh phí đóng góp từ lương của công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành và các nguồn hỗ trợ từ cộng đồng Doanh nghiệp. Đặc biệt trong hơn 3 năm qua, chia sẻ với những khó khăn mà người dân gặp phải trong đại dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã trao hàng ngàn sổ BHXH, thẻ BHYT, kịp thời động viên, cổ vũ cả tinh thần, vật chất với người lao động và nhân dân cả nước.

Đến nay, hoạt động truyền thông tốt đẹp này của Ngành ngày càng lan toả, không chỉ trong nội bộ Ngành mà còn huy động sâu rộng sự tham gia của cả cộng đồng xã hội để ngày càng có nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn được tặng sổ BHXH, thẻ BHYT, qua đó được tiếp cận, thụ hưởng, bảo vệ bởi các chính sách an sinh xã hội. Chỉ riêng trong năm 2022, Chương trình đã huy động được gần 160.000 thẻ BHYT, trên 15.000 sổ BHXH trao tặng tới người dân có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. Từ đầu năm 2023 đến nay, BHXH các tỉnh, thành phố cũng đã tiếp tục huy động, trao tặng gần 20.000 thẻ BHYT và gần 5.000 sổ BHXH tới người dân.

Với mong muốn để người dân Việt Nam, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn được vui bớt gánh nặng khi được chăm sóc, khám, chữa bệnh BHYT khi ốm đau; có cơ hội được tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu bảo đảm thu nhập và chăm sóc sức khỏe khi hết tuổi lao động. Ngày 29/11/2023, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 4033/KH-BHXH phát động chương trình tặng Sổ BHXH, Thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2023 và mang Tết ấm đến với người nghèo- Xuân Giáp Thìn.

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, hưởng ứng thán cao điềm “Vì người nghèo” năm 2023 và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. BHXH huyện Thanh Oai kêu gọi Doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình theo các phương thức sau:

### - Phương thức 1:

*Đăng ký tặng Sổ BHXH:* Sổ BHXH 03 tháng có giá trị tương ứng 990.000đồng/sổ; Sổ BHXH 06 tháng có giá trị tương ứng 1.980.000đồng/sổ, Sổ BHXH 12 tháng có giá trị tương ứng 3.960.000 đồng/sổ (Số tiền đóng này chưa trừ đi số hỗ trợ của NSNN và NSTP là: Hộ nghèo- tỷ lệ hỗ trợ là 60% giảm 198.000đ/tháng; Hộ cận nghèo- tỷ lệ hỗ trợ là 50% giảm 165.000đ/tháng; Đối tượng khác- tỷ lệ hỗ trợ là 20% giảm 66.000đ/tháng).

*Đăng ký tặng Thẻ BHYT:* Thẻ BHYT 06 tháng có giá trị tương ứng 486.000 đồng/thẻ; Thẻ BHYT 12 tháng có giá trị tương ứng 972.000 đồng/thẻ.

Căn cứ số lượng của đơn vị đăng ký tham gia đồng hành cùng Chương trình và số người có hoàn cảnh khó khăn, BHXH Thanh Oai sẽ tổng hợp và tổ chức đoàn trao tặng Sổ BHXH, Thẻ BHYT.

*(Phụ lục 1: Phiếu đăng ký số lượng sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo)*

### Phương thức 2:

Đăng ký tham gia đồng hành cùng Chương trình để trao tặng Sổ BHXH, Thẻ BHYT cho người gặp khó khăn, yếu thế... là thân nhân của người lao động trong đơn vị.

*(Phụ lục 2: Phiếu đăng ký số lượng sổ BHXH, thẻ BHYT tặng thân nhân người lao động)*

BHXH huyện Thanh Oai rất mong có sự vào cuộc của Ban lãnh đạo đơn vị để kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần, vật chất cho người nghèo và người yếu thế được khám sức khỏe và có lương hưu khi về già.

Danh sách tham gia, kèm theo mẫu kê khai TK1 của người tham gia và số tiền đóng góp đề nghị đơn vị nộp về cho đồng chí Nguyễn Thị Cúc- Cán bộ tổng hợp thu của BHXH huyện Thanh Oai, Số điện thoại liên hệ: 0936881397. Nội dung nộp tiền “Ủng hộ chương trình Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2023 và mang Tết ấm đến với người nghèo- xuân Giáp Thìn”. Phiếu đăng ký gửi về BHXH huyện Thanh Oai, địa chỉ số 103, phố Kim Bài, Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

*Các thông tin cần trao đổi, đơn vị liên hệ với cán bộ chuyên quản thu Nguyễn Thị Cúc theo số điện thoại: 0936881397.*

BHXH huyện Thanh Oai xin trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- BHXH TP Hà Nội;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện;
- Đ/c PCT UBND huyện Nguyễn Khánh Bình;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Bích Thục**